

**ĐẢNG BỘ HUYỆN VŨ THƯ**

# Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

**NGUYỄN THANH TUẤN**

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư



Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho các đảng viên lão thành.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Thư thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Thư đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, hầu hết các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,55%, vượt 1,3% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra; Vũ Thư trở thành huyện nông thôn mới (NTM) sớm hơn 1 năm so với mục tiêu; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51,99 triệu đồng, tăng 23,85 triệu đồng so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục luôn đứng trong top đầu của tỉnh; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục

thể thao phát triển mạnh; các chương trình y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, hoạt động nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt, học tập đầy đủ và được cụ thể hóa bằng văn bản để tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh vượt mục tiêu đề ra. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều tiến bộ; đã xây dựng, củng cố được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt được kết quả trên, ngoài những nguyên nhân khách quan, có vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ

Huyện ủy đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn khóa, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở chương trình hành động đã xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm để tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện; tăng cường kỷ cương chỉ đạo, điều hành và chấp hành thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng các chi bộ; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt chỉ tiêu đề ra.

Phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh

thần và quyền làm chủ của nhân dân.

Củng cố, xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình. Quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở bảo đảm đúng quy định và phù hợp tình hình thực tiễn.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng xác định 3 khâu đột phá cho phát triển nhanh và bền vững, đó là:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã đủ số lượng, có năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chế độ công chức, công vụ. Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh.
- Tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các xã, thị trấn trong huyện; ưu tiên các xã xa trung tâm huyện. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung quy hoạch và thực hiện một số vùng trồng hoa, cây ăn quả, cây dược liệu, rau, củ, quả... có giá trị kinh tế cao; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao.
- Tập trung phát triển du lịch gắn với phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Với truyền thống cách mạng vẻ vang và những thắng lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tâm hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, xây dựng huyện Vũ Thư ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển toàn diện.



Với nhiều chính sách thu hút đầu tư, Vũ Thư hiện có 365 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.



Mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao - trồng dưa trong nhà lưới của nông dân xã Song An.



Chất lượng giáo dục của huyện những năm gần đây có chuyển biến tích cực, được đánh giá nằm trong top đầu của tỉnh.

## Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Thư lần thứ XVI

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Thư lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14 - 16/6. Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Trước thềm Đại hội, các tầng lớp nhân dân trong huyện đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin Đại hội sẽ huy động sức mạnh, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa ra những quyết định tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

### Đồng chí Vũ Hồng Quân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư



Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Vũ Thư đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần thay đổi nhanh diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Điều đó khẳng định vai trò và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Nhiệm kỳ tới, huyện xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ để khai thác tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng huyện Vũ Thư phát triển toàn diện. Để đạt được mục tiêu này cần nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong đó Đảng bộ huyện chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương.

### Đồng chí Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư



Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đưa nông nghiệp Vũ Thư trở thành một trong những điểm sáng trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Tiêu biểu, huyện đã quy hoạch được 11 vùng sản xuất hàng hóa, tích tụ tập trung được 650ha đất sản xuất, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp... Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khuyến khích, tạo điều kiện để cá nhân, tập thể tích cực tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất quy mô lớn; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp... Mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân.

### Đồng chí Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư



Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ xã Tự Tân đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Để đạt được những mục tiêu này, ngoài nội lực vươn lên của chính địa phương, chúng tôi rất mong có sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đúng, trúng, sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện thắng lợi công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hoàn thành mục tiêu chung toàn huyện sẽ có 1/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

### Đảng viên Vũ Tiến Riệu, 70 năm tuổi đảng, Đảng bộ xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư



Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, sự đổi thay vượt bậc về diện mạo nông thôn của huyện những năm gần đây. Điều đó minh chứng cho sự lãnh đạo thành công, đúng và trúng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiều năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bản thân tôi nhận thấy nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo cấp ủy từ huyện đến cơ sở làm rất tốt công tác tự phê bình và phê bình, xử lý đảng viên vi phạm khách quan, nghiêm túc, từ đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi rất mong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục phát huy kết quả này, làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn kỷ cương, nền nếp, uy tín của Đảng, tiếp tục xây dựng, củng cố niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng.

### Bà Trịnh Thị An, thôn Văn Lăng, xã Song Lăng, huyện Vũ Thư



Cuộc sống của người dân nông thôn thành tôi hiện nay so với 5 năm trước đã có sự cải thiện đáng kể. Hầu hết các gia đình có thu nhập ổn định nhờ 2 nguồn thu: lao động trong các doanh nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Diện mạo làng quê và cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; làm sao để rút ngắn khoảng cách thu nhập của người nông dân so với các ngành nghề khác, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

QUỲNH LƯU



Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch ở Vũ Thư giúp nông dân nâng cao thu nhập.